

ข่าวประจำวัน ที่ 24 กันยายน 2566

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ผู้จัดการออนไลน์	"หน.ต่อม" ขอบคุนทุกกำลังใจ ลั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดรอ "พิธา" กลับมา	1
2	PPTVออนไลน์	"เศรษฐา" ขออย่าตีความผิด บอกตั้ง "ทักษิณ" เป็นที่ปรึกษา	2
3	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	จับตา "ก้าวไกล" เจรจา "ปดิพัทธ์" เปิดทางผู้นำฝ่ายค้าน ต้นต.ค.นี้ ต้องจบ	3
4	มติชนออนไลน์	อดิศร ชี เป็นสิทธิ กมธ.สิทธิฯ ส.ว. เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องสอบ มาตรการรักษา 'ทักษิณ' แต่ขออย่าโยงการเมือง	5
5	มติชนออนไลน์	'นิพิฏฐ์' อ้อน 'ปิยบุตร' ทบทวนความตั้งใจ 'หยุดวิจารณ์การเมือง'	6
6	มติชนออนไลน์	'ภูมิธรรม' ย้ำเตรียมตั้ง กก.ศึกษาทาประชามติไม่เกิน 30 คนจาก ทุกภาคส่วน ยัน รธน.ฉบับใหม่ไม่สุดโต่งเกินไป	8
7	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	จรินทร์กระทุ้งรัฐบาลอย่ายึดรธน.40เป็นตัวตั้งหวังตรวจสอบนายกฯ ไม่ได้	9
8	แนวหน้าออนไลน์	'ปชป.' ฝากถึงรัฐบาล 'แก้รธน.' อย่าซ้ำที่ เน้นทำประชามติยึดกรอบคอก	11

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	แฟลชสปีซ : 'ก้าวไกล' ยากเย็นในแต่ละก้าว	13
2	หนังสือพิมพ์แนวหน้า	เส้นใต้บรรทัด: 'ปิยบุตร แสงกนกกุล' คนที่เคยสำคัญ!	15
3	หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์	ซุบซิบจากโซเชียล: หมดเวลาของ 'ปิยบุตร'	19
4	หนังสือพิมพ์ข่าวสด	ไบตองแห่ง: จริยธรรม?	22
5	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	สำนักข่าวหัวเขียว: ไม่ช้าก็เร็ว	24

กิจกรรมรอบรู้

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรพลเมืองคุณภาพและสื่อการเรียนรู้ ระยะที่ 2



วันที่ 24 กันยายน 2566 นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพและสื่อการเรียนรู้ ระยะที่ 2 ทดลองหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ พนักงานของสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1-8 รวมจำนวน 56 คน เพื่อให้ผู้รับการอบรมนำหลักสูตรดังกล่าวไปขยายผลแก่ประชาชน ภาคีเครือข่าย และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ชับเคลื่อนภารกิจ และขยายเครือข่ายสร้างพลเมืองคุณภาพ ณ อาคารพลฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก



พฤษภาคมอะไร

การประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีที่ 25 กันยายน 2566

วัน	เวลา	สถานที่	รายละเอียด
25 ก.ย. 66	13.00 น.	ห้องประชุม ชั้น 8	ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การประชุม/กิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีที่ 25 กันยายน 2566

วัน	เวลา	สถานที่	รายละเอียด
25 ก.ย. 66	13.00 น.	ห้องประชุม ชั้น 8	นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวอ้างอิง

"หน.ต่อม" ขอบคุณทุกกำลังใจ ลั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดรอ "พิธา" กลับมา

เผยแพร่: 23 ก.ย. 2566 18:01 | ปรับปรุง: 23 ก.ย. 2566 18:01



‘ต่อม ชัยธวัช’ ขอบคุณกำลังใจ ลั่นจะทำหน้าที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลให้ดีที่สุด รอ ‘พิธา’ กลับมา เชิญชวนมาร่วมส่งพลังเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 23 ก.ย. 2566 ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ลงมติให้นายชัยธวัช ตุลาธน รักษาการเลขาธิการพรรคก้าวไกล ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรค ที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ล่าสุด นายชัยธวัช ได้โพสต์ภาพหมีโคอาลาสวมแว่น พร้อมข้อความบน X (ทวิตเตอร์) ระบุว่า “ขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนนะครับ แม้จะเป็นการปรับทัพชั่วคราว ผมก็ต้องรับผิดชอบภาระงานหัวหน้าพรรคให้ดีที่สุด เพื่อรอคุณพิธากลับมา ...พุงนี้เจอกันนะครับ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 สนามไทยญี่ปุ่น ดินแดง มาส่งพลังถึงกันและกันเพื่อเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงบทใหม่”

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9660000086042>

"เศรษฐา" ขออย่าตีความผิด บอกตั้ง "ทักษิณ" เป็นที่ปรึกษา

24 ก.ย. 2566 ,09:20น.



นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้บอกจะตั้ง "ทักษิณ" เป็นที่ปรึกษา ขออย่าตีความผิด ชี้ตนเองเป็นหน้าใหม่ทางการเมือง เดินสายพบผู้ใหญ่เพื่อขอคำแนะนำ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ย้ำความชัดเจนกรณีให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเตรียมที่จะตั้งนายทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาของตนเองว่า อยากให้ไปแกะเทป ให้สัมภาษณ์ดูว่าตนเองไม่ได้บอกว่าจะมีการตั้ง และสื่อต่างประเทศ ก็ไม่ได้ระบุเช่นนั้นตนเองที่จะปรึกษากับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หลายคนอาจจะเกษียณไปแล้ว หรืออดีตนายกรัฐมนตรี ที่ตนเองไปกราบ นายอนันต์ ปันยารชุน และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีมาแล้ว

และการที่ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกและเพิ่งเข้าสู่วงการทางการเมือง ใครมีความรู้ความสามารถก็พร้อมที่จะปรึกษา ก็เป็นเรื่องแค่นั้น และได้พูดเพียงเท่านั้น และสื่อต่างประเทศก็แปลเช่นนั้นดังนั้นอย่าไปตีความไปกว้างกว่านั้นเลย เพราะเรื่องพวกนี้จะก่อให้เกิดประเด็นโดยไม่ใช่เหตุ และย้ำอีกครั้งว่า ขออย่าตีความ และฟังที่ตนเองพูด

อ้างอิง:<https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/206430>

กรุงเทพธุรกิจ

จับตา "ก้าวไกล" เจรจา "ปดิพัทธ์" เปิดทางผู้นำฝ่ายค้าน ต้นต.ค.นี้ต้องจบ

24 ก.ย. 2566 เวลา 10:11 น.



จับตา เกม "ก้าวไกล" บีบ "ปดิพัทธ์" พันพรรค หรือ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เพื่อเปิดทางผู้นำฝ่ายค้าน ประเมินต้นตุลา นี้ต้องจบ เหตุเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนงาน-ลงพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ที่ประชุมพรรคก้าวไกล เลือก นายชัยวัช ตุลารจน สส.บัญชีรายชื่อ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ เมื่อ 23 ก.ย. แทนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อที่ลาออก เพื่อเปิดทางให้พรรคก้าวไกลได้ ดำเนินการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ตามมติที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 106 กำหนด

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวระบุว่า สำหรับการทูลเกล้าฯ และรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งชื่อผู้นำฝ่ายค้านฯ นั้น เป็นหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยตามกระบวนการต้องตรวจสอบรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 106 คือ หัวหน้าพรรคของพรรคการเมืองที่มีสส.มากที่สุด และไม่มี สมาชิกดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรี ประธานสภาฯ หรือรองประธานสภาฯ

อย่างไรก็ดีขณะนี้ในพรรคก้าวไกล นั้นพบว่า นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯคนที่หนึ่ง อยู่ ดังนั้นในทางออก พรรคก้าวไกลต้องเจรจากับนายปดิพัทธ์ ให้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่งก่อน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกระแสข่าวระบุว่า พรรคก้าวไกล จะเลือกใช้วิธีขี้นายปดิพัทธ์ ออกจากสมาชิกพรรค แทนการขอให้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เพราะตามกฎหมายพรรคการเมือง เมื่อสมาชิกพรรคที่มีตำแหน่ง สส. ถูกมติพรรคขับพ้นพรรค สามารถหาสังกัดใหม่ได้ภายใน 30 วัน เพื่อให้คงสิทธิเป็นสส.ได้ต่อ และในกรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เพราะตำแหน่งดังกล่าวถือเป็นตำแหน่งที่ติดตัวบุคคล และตามรัฐธรรมนูญมาตรากำหนดให้รองประธานสภาฯ ต้องพ้นตำแหน่ง ต่อเมื่อ

- ขาดจากสมาชิกภาพของสภาผู้แทนราษฎร
- ลาออกจากตำแหน่ง
- ดำรงตำแหน่งนายกฯ รัฐมนตรี หรือ ข้าราชการการเมืองอื่น
- ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นไม่ถึงที่สุดหรือรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาท ลุหุโทษ หรือ หมิ่นประมาท

ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายปดิพัทธ์ ยอมรับต่อประเด็นการใช้วิธีขับออกจากพรรคก้าวไกล เป็นทางเลือกที่ปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ขณะเดียวกันยังมีทางเลือกอื่นๆ โดยยังไม่ยืนยันความชัดเจนว่าจะเป็นแนวทางใด

อย่างไรก็ดีนายชัยธวัช ระบุว่า จะเจรจากับนายปดิพัทธ์ ในช่วงสัปดาห์หน้า และขณะนี้ นายปดิพัทธ์นำคณะเดินทางดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ และมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ 25 ก.ย. โดยจะเดินทางถึงกทม. เวลา 22.10 น.

ทั้งนี้รายงานข่าวจากสภาฯ แจ้งว่า สำหรับนายปดิพัทธ์ มีวาระงานในสัปดาห์หน้า นอกจากการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาฯ วันที่ 27-28 ก.ย. แล้ว ในช่วงวันที่ 27 - 28 ก.ย. นัดสื่อมวลชนแถลงรายละเอียดถึงการเดินทางดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ พร้อมค่าใช้จ่ายในการดูงานทั้งหมด , วันที่ 29 ก.ย. นี้ เตรียมแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ตามที่บริษัทผู้ควบคุมงานและที่ปรึกษาโครงการเสนอให้สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ลงนามรับงาน 100%

แหล่งข่าวจากสภาฯ ระบุความเป็นไปได้ต่อการทูลเกล้าฯ ชื่อผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ต้องทำให้เกิดความชัดเจนในการดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่งของนายปดิพัทธ์ ก่อน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ จากนั้นเมื่อเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญ นายวันมูหะมัดนอร์ สามารถดำเนินการได้หลังจากนั้น 1-2 วัน

"การดำเนินการในเรื่องนี้ ควรจะยุติในเดือนตุลาคม นี้ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานของฝ่ายค้าน รวมถึงการปิดสมัยประชุมสภาฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม นี้ หากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านมีความชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เช่น ทิศทางการตรวจสอบ รวมการขับเคลื่อนไปยังภาคประชาชน เหมือนสมัยฝ่ายค้านชุดที่ผ่านมา ที่พบว่ามีการจัดงบประมาณเพื่อลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ภายใต้โครงการฝ่ายค้านพบประชาชน" แหล่งข่าวระบุ.

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/politics/1090094>



อดิศร ชี้ เป็นสิทธิ กมธ.สิทธิฯ ส.ว. เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องสอบ มาตรการรักษา ‘ทักษิณ’ แต่ขออย่าโยงการเมือง

วันที่ 24 กันยายน 2566 - 12:02 น.



อดิศร ชี้ เป็นสิทธิ กมธ.สิทธิฯ ส.ว. เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องสอบ มาตรการรักษา ‘ทักษิณ’แต่ขออย่าโยงการเมือง
ลั่น ต้องให้ความเป็นธรรม โอด คิดถึงใจแทบขาดยังไม่ได้ไปพบเลย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ที่มีนายสมชาย แสวงการ ส.ว. เป็นประธานกมธ. ตั้งเรื่องตรวจสอบฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่โรงพยาบาลตำรวจ รวมถึงติดตามดูแลนักโทษในระบบของกรมราชทัณฑ์ ว่า เป็นสิทธิของกมธ. วุฒิสภาที่จะตรวจสอบ แต่ตนหวังว่าสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองควรคำนึงถึงการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนการรักษาตัวนอกเรือนจำของนักโทษนั้น ตนเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์จะดูแลให้เป็นไปตามความจำเป็นในแต่ละรายหรือแต่ละกรณี ซึ่งตนมองว่าการตรวจสอบที่เป็นสิทธิที่ทำได้นั้น ไม่ควรมีประเด็นการเมืองพ่วงไปด้วย

“ผมคิดว่าจะให้ความเป็นธรรม ซึ่งขณะนี้โลกพัฒนาไปสู่การอยู่ร่วมกันต่อไป และนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ย้ำถึงการดึงศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศ ดังนั้น ควรหยุดที่จะเอาความหลังค้ำง่า หรือความคิดตกค้างเรื่องที่อยู่ในใจมาพูด เพราะโอกาสเดินทางต่อไปจะลำบาก ผมขออย่าว่าในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกัน ควรเป็นหลักชัยให้บ้านเมือง และผมคิดถึงท่านทักษิณ ใจแทบขาด ยังไปพบท่านไม่ได้เลย” นายอดิศร กล่าว

อ้างอิง : https://www.maticchon.co.th/heading-news/news_4196273

‘นิพิฏฐ์’ อ้อน ‘ปิยบุตร’ ทบทวนความตั้งใจ ‘หยุดวิจารณ์การเมือง’

วันที่ 24 กันยายน 2566 - 12:05 น.



เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 24 กันยายน นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึง นายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ประกาศจะยุติการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง

“ผมอ่านข่าวทำนองว่า อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล จะไม่วิจารณ์การเมืองแล้ว แต่จะไปเขียนหนังสือและทำงานวิชาการที่ถนัด ผมเสียดาย แม้บางเรื่องผมกับท่านมีความเห็นไม่ตรงกัน แต่ความเห็นหลายเรื่องของท่านน่าสนใจ ผมเห็นคนเข้าไปแสดงความเห็นในเฟซบุ๊กของ อ.ปิยบุตร เห็นแล้วก็ตกใจและผมก็เริ่มไม่เข้าใจประชาชนที่วิจารณ์ท่านเหมือนกัน นานมาแล้ว ตอนท่านเข้าการเมืองใหม่ๆ ผมเคย debate กับท่าน สัญชาตญาณบอกผมว่า ท่านคือดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการการเมืองไทย

ในฐานะที่ผมผ่านการเมืองมาก่อนท่านยาวนาน ผมจึงน่าจะรู้จักโลกที่เป็นจริงและโลกเสมือนจริงมากกว่าท่าน ผมแอบหวังว่าท่านจะเดินไปไม่ถึงปลายทาง สุดท้ายสิ่งที่ผมหวังก็เป็นจริง อย่างที่ผมเคยเขียนหลายครั้งว่าอุดมการณ์เมื่อมันเดินมาถึงปลายทาง บางครั้งมันก็เหลือเพียงแต่ซาก

ผมผ่านการเมืองยุคสงครามเย็นมา มีคำเปรียบเทียบกับ แม้เราไม่ได้ชอบคอมมิวนิสต์ แต่เราก็ไม่เป็นศัตรูกับคนที่เป็นคอมมิวนิสต์ แต่เราไม่ใช่ศัตรูกันอย่างแน่นอน

ผมกวาดหนังสือการปฏิวัติฝรั่งเศสมาอ่านทุกเล่ม ทั้งที่เป็นภาษาไทยและเป็นภาษาฝรั่งเศสให้เขาอ่านและแปลให้ฟัง เพื่อจะมาได้แย้งกับท่าน เมื่อท่านไม่แสดงความเห็นทางการเมือง ผมคืนหนังสือนั้นไปหมดแล้ว ผมอยากจะกล่าวว่สังคมไหนที่ไม่ปกป้องคนที่เห็นต่าง แน่แน่นอนว่าสังคมนั้นคือสังคมเผด็จการ

คนไทยสูญเสียความสามารถในการรับฟังซึ่งกันและกันไปอย่างสิ้นเชิง ประชาธิปไตยที่อาจารย์หวังจึงเหี่ยวเฉาก่อนที่จะเบิกบาน เราสร้างสังคมให้อยู่ในกลุ่มปิดที่สื่อสารและรับฟังกันเฉพาะคนในกลุ่มเดียวกัน ตามความเห็นของแคสส์ ซันสไตน์ แห่ง ม.ฮาร์วาร์ดที่เรียกว่าห้องเสียงสะท้อน (echo chamber)

ผมตระหนักถึงเรื่องนี้ ผมจึงเดินออกจากประชาธิปไตย (เพียวๆ) มาสมาทานเป็นนักเสรีนิยมประชาธิปไตยไม่ยุ่งกับสังคมที่เป็นอยู่ในห้องเสียงสะท้อน ผมจึงไม่ยุ่งกับรัฐและรัฐก็อย่ามายุ่งกับผม

ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็ตามสบายเถิด เพราะผมไม่ใช่นักประชาธิปไตย ที่แออัดกันอยู่ในห้องแห่งเสียงสะท้อน (echo chamber)

ผมเพียงเห็นว่า สังคมนี้อาจจะมี อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล โลดแล่นให้ความเห็นในวงการเมือง ถ้าทบทวนได้ผมอยากให้อาจารย์ทบทวน เพราะถ้าอาจารย์หยุดผมก็คงเฉาเพราะไม่รู้จะเถียงกับใครเพื่อให้เกิดปัญญา ผมไม่ใช่ด้อมส้ม”

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4196200

'ภูมิธรรม' ย้ำเตรียมตั้ง กก.ศึกษาทำประชามติไม่เกิน 30 คนจากทุกภาคส่วน ยัน รธน.ฉบับใหม่ไม่สุดโต่งเกินไป

วันที่ 24 กันยายน 2566 - 12:26 น.



เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ตลาดน้ำขวัญเรียม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ กล่าวถึงกรณีที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เสนอว่ากรรมการฯ ควรต้องมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มีการรับฟังอย่างรอบด้านว่า เป็นเจตนาจริงของเรายู่อแล้ว ที่เราพยายามจะดึงทุกภาคส่วน แต่เรามีข้อจำกัดหนึ่งอย่าง ซึ่งหากดึงทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาจริงๆ ปริมาณจำนวนจะเกินมากๆ และการมีคณะกรรมการฯ จำนวนมากจะทำให้การทำงานยากลำบาก ฉะนั้น ตนประมาณไว้ไม่เกิน 30 คน เริ่มต้นจะดึงตัวแทนจากทุกพรรคให้มากที่สุดทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล รวมทั้งกลุ่มวิชาชีพต่างๆ มาร่วม แต่ต้องไม่เกิน 30 คน หากได้ตรงนี้ ตนคิดว่าเรามีวิธีการทำให้ประสบความสำเร็จ หรือบรรลุเป้าหมาย โดยที่คณะกรรมการฯ สามารถกำหนดวาระหรือรายละเอียดของการประชุม เพื่อไปคุยกับกลุ่มต่างๆ ให้มากที่สุด แม้ไม่เข้ามาเป็นกรรมการฯ ก็สามารถไปคุยได้

เมื่อถามว่า จะมีตัวแทนจากไอลอว์ และพรรคไทยภักดี ร่วมเป็นกรรมการฯ ด้วยหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ขอดูรายละเอียดก่อน เนื่องจากพื้นฐานเราพยายามเอาทุกกลุ่มมาให้มากที่สุด แต่ไม่ควรเกิน 30 ส่วนบุคคลที่ไม่ได้เข้ากลุ่ม ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะหลังจากนั้นเราจะรับฟังความเห็นว่า ภายในทั้ง 30 คน โดยพยายามจะทำให้ความต้องการของประชาชนประสบความสำเร็จ บนพื้นฐานที่เราตั้งใจให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสืบพันธุ์การเลือกตั้งครั้งหน้า พร้อมกฎหมายลูกที่จะทำให้ประชาชนได้เลือกตั้งในวาระที่สามารถใช้กติกาใหม่ๆ ได้ทั้งหมด รวมทั้งเงื่อนไขหลายอย่างที่เคยระบุไว้

“ที่สำคัญการเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปแล้ว ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านความพอใจและความเข้าใจของทุกฝ่าย ฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่สุดโต่งจนเกินไป และเป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้น” นายภูมิธรรม กล่าว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_4196308

จตุรินทร์กระทู้รัฐบาลอย่าใช้รัฐธรรมนูญ.40เป็นตัวตั้งหวังตรวจสอบนายกฯ ไม่ได้

24 กันยายน 2566



จตุรินทร์กระทู้รัฐบาลอย่าใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (รธน.40) เป็นตัวตั้ง เพราะเป็นต้นเหตุของการตรวจสอบนายกฯ ไม่ได้ จนนำไปสู่รัฐบาลแบบกินรวบมาแล้ว

นายจตุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการศึกษาการทำประชามติและกำหนดแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของรัฐบาลว่า ด้วยหลักการในเรื่องของการไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 เป็นเรื่องที่ทั้งตนและพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุน และล่าสุดตนก็ได้แสดงจุดยืนในการประชุมรัฐสภาตอนแถลงนโยบายของรัฐบาลอีกครั้งชัดเจนแล้ว

แต่ที่ต้องทักท้วงไว้เสียแต่ต้นคือ หลักคิดในเรื่องของการที่รัฐบาลจะใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (รธน.40) เป็นต้นแบบนั้น ตนขอให้คิดให้รอบคอบ เพราะ รธน.40 เป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจมากเกินไป จนบางยุคทำให้การตรวจสอบรัฐบาลโดยเฉพาะผู้นำรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีทำได้ยากมาก จนทำให้ไม่สามารถตรวจสอบหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้เลย หากนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลด้วยเสียงเกินกว่า 3 ใน 5 คือเกินกว่า 300 เสียงขึ้นไป

เนื่องจากรธน.40 ได้ระบุว่าจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ ฝ่ายค้านต้องมีเสียงเกินกว่า 200 เสียงหรือ 2 ใน 5 ขึ้นไปเท่านั้น ทำให้บางยุคไม่สามารถตรวจสอบนายกรัฐมนตรีได้เลยตลอดอายุรัฐบาล นำไปสู่การมีรัฐบาล "กินรวบ" ดังที่เคยประสบในบางยุค

นั่นคือ หากนายกรัฐมนตรีอาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญตั้งรัฐบาลเกิน 300 เสียง เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบตั้งแต่ต้น อีกทั้ง รธน.40 ก็ยังให้อำนาจฝ่ายบริหารเข้าไปมีบทบาทในการสรรหากรรมการในองค์กรอิสระต่าง ๆ จนนำไปสู่การใช้ช่องว่างของรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของฝ่ายบริหารเกิดรัฐบาล "กินรวบ" จนต้องแก้ไขในปี 2550 ในที่สุด

นอกจากนี้ นายจตุรินทร์กล่าวอีกว่า ถ้าใช้รธน.40 มาสวมในสถานการณ์ปัจจุบันการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะรัฐบาลมีเสียงเกิน 3 ใน 5 นั่นคือมีถึง 314 เสียง ฝ่ายค้านมีไม่ถึง 200 เสียง ก็จะไม่สามารถยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ ถ้านายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด

ล้มเหลวและเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาในอนาคต จะเท่ากับพาประเทศย้อนยุคกลับไปสู่ปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตได้อีก จึงควรคิดกันให้รอบคอบ

ทั้งนี้ นายจรินทร์เน้นย้ำว่าที่แสดงความเห็นเช่นนี้ ไม่ได้แปลว่าจะตั้งธงอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแล้ว ซึ่งตนขอพูดเสียก่อนเลยว่าไม่เกี่ยวกันและยังไม่ใช่เวลา เพราะรัฐบาลเพิ่งเริ่มต้น ตนเพียงแต่ต้องการทักท้วงไว้เพราะ รัฐธรรมนูญเป็นกติกาสำคัญของประเทศและหากแก้แล้วต้องใช้ต่อไปในอนาคต จะได้ไม่พาประเทศย้อนยุคกลับไปสู่ปัญหาที่เคยเกิดในอดีตที่เราไม่อยากเห็นอีก

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politics/699909>

‘ปชป.’ฝากถึงรัฐบาล‘แก้รธน.’อย่าซ้ำที่ เน้นทำประชามติยึดกรอบคอบ

วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566, 12.13 น.



อย่าตั้งทำนานเกินไป! ‘ปชป.’ฝากถึงรัฐบาล‘แก้รธน.’อย่าซ้ำที่ เน้นทำประชามติ ยึดกรอบคอบ-ฟังทุกฝ่าย ยันพร้อมร่วมมือไปสู่ประชาธิปไตย

24 กันยายน 2566 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่า พรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนเรื่องนี้ชัดเจนว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พรรคพร้อมให้การสนับสนุน แต่จะต้องไม่มีการแก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 ที่สำคัญการนำคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบในการดำเนินการในขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ประสบผลสำเร็จได้

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ตนยังมองการตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติของรัฐบาล โดยหลักถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ดี แต่ก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจจริงโดยจะต้องไม่มีการพิจารณาที่ล่าช้าเกินสมควร ไม่ควรตั้งทำนานจนเกินไป และการเตรียมการเพื่อนำไปสู่การจัดทำประชามติที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้มีความละเอียดรอบคอบรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

นายราเมศ กล่าวอีกว่า สำหรับการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภาชุดที่ผ่านมาได้มีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ โดยพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย

ร่างฉบับที่ 1 เป็นการเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่เรื่องเพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิชุมชน สิทธิผู้บริโภค สิทธิในที่ดินทำกิน ซึ่งต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้บรรจุเรื่องสิทธิของประชาชนลดน้อยถอยลงไปอย่างมาก

ร่างฉบับที่ 2 ตัดอำนาจ สว.ในการแก้รัฐธรรมนูญ

ร่างฉบับที่ 3 เพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการตรวจสอบการทุจริต

ร่างฉบับที่ 4 แก้ไขที่มาของนายกรัฐมนตรี และยกเลิกอำนาจ สว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี

ร่างฉบับที่ 5 เรื่องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองแรกที่ทำให้มีความสำคัญในเรื่องนี้เพื่อทำให้ท้องถิ่นดีขึ้น

ร่างฉบับที่ 6 แก้ไขระบบเลือกตั้ง ซึ่งเป็นร่างเดียวที่ผ่านความเห็นชอบการพิจารณาจากรัฐสภา

“พรรคประชาธิปัตย์พร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น” โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/758645>

แฟลชสปีช : ‘ก้าวไกล’ ยากเย็นในแต่ละก้าว

วันที่ 24 กันยายน 2566 - 10:30 น.



“ชนะเลือกตั้ง แต่แพ้เกมอำนาจ” คืออธิบายความเป็นไปทั้งหมดของ “พรรคก้าวไกล”

แน่นอน! ย่อมไม่ใช่คำอธิบายที่ไม่เพียงไม่เลือนลอย แต่มีรูปธรรมมากมายที่สะท้อนว่า “นั่นคือความจริง”

จากเริ่มต้นที่ “พรรคอนาคตใหม่” ได้รับการเลือกตั้งมาเกินคาดสำหรับพรรคการเมืองใหม่ที่ไม่มีเครือข่ายสนับสนุน เหมือนกับพรรคที่เติบโตมาในสังคมการเมืองบ้านเรา

ท่ามกลางความเป็นไปที่ชวนให้ตื่นตาตื่นใจสำหรับคนรุ่นใหม่ และความพิศวงงงงวยของนักวิเคราะห์การเมืองรุ่นลายคราม อำนาจที่เหนือกว่า “เจตนารมณ์ของประชาชน” ลาก “อนาคตใหม่” สู่การถูกยุบพรรค

บุคคลที่เป็นความหวังความฝันทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะ

“ธนธร จีรังรุ่งเรืองกิจ-ปิยบุตร แสงกนกกุล-พรรคินกักร วาณิช” พร้อมอีกหลายคนในนามกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิการเมือง ต้องเดินออกจากสภาผู้แทนราษฎร ในความรู้สึกว่าเกินไปแล้วของผู้คน

แต่ไม่มีใครทำอะไรได้ กติกาต้องเคารพไม่ว่าใครจะเห็นว่าเป็นกติกาที่พิลึกพิลั่นแค่ไหนก็ตาม

เหมือนสิ้นหวัง ทว่าการไม่ยอมจำนนของนักการเมืองหนุ่มที่อวดดาร “อนาคตใหม่” มาเป็น “ก้าวไกล” และช่วยกันทำงานในสภาอย่างทุ่มเท มี “นัก

การเมืองหนุ่ม” ที่เปี่ยมความสามารถในการวางตัวทางการเมือง และความรอบรู้ในพัฒนาการของโลกผสานกับความแตกฉานในการมองปัญหาของประเทศ ด้วยบุคลิกที่โดดเด่นของ “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ที่ถูกชูขึ้นเป็น “หัวหน้าพรรคแทน”

เมื่อเสริมด้วยการยึดครองความน่าเชื่อถือของบทบาท ส.ส.ของพรรค

ผลการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ส่ง “ก้าวไกล” เป็นพรรคที่ได้รับเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมกับความชอบธรรมในการเป็น “พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล”

แต่แค่เริ่มต้นก็รับรู้กันว่า “ก้าวไกล” ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดูแลอำนาจรัฐ

เริ่มต้นปฏิบัติการสกัด “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ไม่ให้ไปถึงเก้าอี้ “นายกรัฐมนตรี” ก่อนที่จะเชิญ “ก้าวไกล” พันพรรคร่วมรัฐบาล

ถึงวันนี้ “ก้าวไกล” จำนวนในฐานะ “ฝ่ายค้าน” ยังถูกรุกไล่ต่อเนื่อง ไม่ได้แม้โควตา “ประธานกรรมการสภาผู้แทนราษฎร” ในชุดที่มีบทบาทในอำนาจตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล

ไม่เพียงเท่านั้น ชะตากรรมของพรรคก้าวไกลและผู้นำพรรคยังอยู่ในบ่วงที่รู้กันอยู่ว่าเป็นไปได้ที่จะถูกจัดการอย่างเด็ดขาด ด้วยคนที่อยู่ในมือขององค์กรแห่งอำนาจ

ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับ “ช่อ พรรณิการ์” ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าสร้างอาการหายใจไม่ทั่วท้องให้เกิดขึ้นกับ “คนก้าวไกล” แม้จะยืนยันหยัดว่า “ต้องก้าวต่อไป” แต่ต่างคนต่างรู้ว่าเป็น “ก้าวที่จะต้องเผชิญกับความลำบากยากเย็น” ด้วยทิศทางการควบคุมอำนาจที่เหมือนถูกกำหนดไว้แล้วว่า “ไม่เหลือโอกาสให้คนที่มีความคิดแบบพรรคก้าวไกล” นั้น มีอยู่และมีปฏิบัติการให้เกิดขึ้นจริง

ดังนั้น หากความเชื่อที่ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้า “ก้าวไกล” จะเติบโตใหญ่กว่านี้ เพราะจะเป็นความหวังหนึ่งเดียวของ “การสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้เจตนารมณ์ประชาชน”

ความเชื่อมั่นนั้นคงจะต้องพิสูจน์ว่า นับจากนี้ “ก้าวไกล” จะฝ่าด่าน “อำนาจสถาปนา” ไปถึงวันที่ “ประชาชนจะแสดงอำนาจ” ได้หรือไม่

และนั่นหมายถึงบางที “การให้กำลังใจกันและกันภายในก้าวไกล” อาจจะรักษา “พลังของก้าวต่อไป” ได้ดีกว่า “การตำหนิ” เรียกร้อง กัดดันกันและกัน เหมือนที่เป็นอยู่ภายในพรรคขณะนี้

การ์ตอง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/columnists/news_4195357

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600 (BW) 1,250

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: อาทิตย์ 24 กันยายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15486

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 164.81

ADValue: (B/W) 206,012.50

(FC) 263,696

PRValue(x3): (B/W) 618,037.50

(FC) 791,088

คอลัมน์: เส้นใต้บรรทัด: 'ปิยบุตร แสงกนกกุล' คนที่เคยสำคัญ!

‘ปิยบุตร แสงกนกกุล’ คนที่เคยสำคัญ!



“เผาหัว” ชื่อเพจเฟซบุ๊กที่น่าติดตามเพจหนึ่ง ด้วยความแหลมคมและอารมณ์ขันที่สื่อสารผ่าน “การ์ตูน” และ “รูปภาพ”

ล่าสุด เพจ “เผาหัว” วาดรูปคนคนหนึ่งรดน้ำต้นไม้ต้นเล็ก ๆ พร้อมกับท่องคาถาว่า

“จงเป็นปีศาจที่กาลเวลาได้สร้างขึ้น มาหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกเก่า ความคิดเก่า ทำให้เกิดความละเมอหวาดกลัว”

จากนั้น การ์ตูนอีกช่องหนึ่งก็เป็นภาพ “ปีศาจต้นส้มและลูกส้ม” หันมาหลอกหลอนคนผู้หนึ่ง ที่เดินหนีและพูดว่า “เบียดส้มที่มากลุ่ม”

“เผาหัว” น่าจะได้รับ “รากคิด” ของการ์ตูนชุดนี้ จากเหตุการณ์ของชายผู้หนึ่ง ที่ “ราพิงดัง ๆ” หวังให้เกิด “กระแส” อะไรบางอย่างว่า “ผมอยู่ในสภาวะ “กลับไม่ได้ไปไม่ถึง” มาหลายปีแล้ว คิดว่า ควรต้องตัดสินใจเด็ดขาดเสียที”

ใช่ครับ, ชายคนนั้นชื่อ “นายปิยบุตร แสงกนกกุล” คนนอกก็ไม่ใช่ คนในก็ไม่จริง ของ “ด้อมส้ม”

1) หลังปล่อยคลิป “ราพิงตัดพ้อ” ที่ถูกด้อมส้มถล่มและ ไม่นับเอเฟซซีเพื่อไทย และสลิม ที่ต่อต้านปิยบุตรมานาน ปิยบุตรก็เดินหน้าปฏิบัติการ “โดดเดี่ยวผู้ทรงเนง” ต่อ ด้วยการโพสต์เฟซบุ๊ก

“แนวหน้าออนไลน์” รายงานว่า นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ประกาศแยกทางกับพรรคก้าวไกลแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อไรก็ตามที่ผมออกมาวิจารณ์หรือเสนอแนะพรรคก้าวไกลหรือ สส.พรรคก้าวไกล มักจะมีความเห็นตอบโต้ผมทำนองว่า...

...ทำไมไม่พูดกันภายใน ทำไมไม่ส่งไลน์กลุ่มหากัน มาพูดข้างนอกแบบนี้ พรรคโดนใจหมด

...ทำไมไม่รู้จักระมัดระวัง เดี่ยวจะโดนเล่นงานข้อหาครอบงำพรรค

...นี่ไง ผู้บัญชาการพรรคตัวจริงมาแล้ว

...ตกลงปิยบุตรมันหวังดีกับพรรคหรือเปล่า? มันทะเลาะอะไรกันอีกนะ?

ผมเองเป็น “คนนอก” ของพรรคก้าวไกล ทั้งตามความเป็นจริงและตามข้อกำหนดกฎหมาย

บางครั้ง พรรคก้าวไกลตั้งไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงบ้าง เชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษบ้าง หรือมีโอกาสได้กินข้าวพูดคุยกับ สส.อยู่บ้าง แต่ผมเองก็ไม่มีอำนาจไปบังคับสั่งการพรรค และหากพรรคไม่เชิญไปบรรยายเป็นครั้งคราว ก็ไม่มีโอกาสได้สื่อสารใดๆ กับ สส.หรือสมาชิกพรรค

วิธีการเดียวที่ผมมีอยู่และพอจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคที่ผมเอาใจช่วย ก็คือ สื่อสารตรงไปตรงมาในที่สาธารณะ เพราะอย่างน้อยก็รับประกันได้ว่า ความเห็นของผมทั้งหมดจะไปถึงสมาชิกพรรคทุกคนที่ได้เข้ามาอ่าน ไปถึง สส.ที่ได้เข้ามาอ่าน และไปถึงประชาชนที่เลือกหรือสนับสนุนพรรคก้าวไกลทุกคน

หากผมนำความเห็นไปบอกกับแกนนำบางคน หรือ สส.บางคน เราก็ไม่อาจทราบได้ว่า ความเห็นเหล่านั้น จะถูกส่งต่อให้พรรค หรือ สส. หรือสมาชิกพรรค หรือไม่

การแสดงความเห็นของผมถึงพรรคก้าวไกล ไม่เข้าข่ายครอบงำพรรค กกด.เคยยกคำร้องมาแล้วในหลายกรณี และผมเองก็ไปสั่งพรรคไม่ได้ เขาจะทำไม่ทำ ก็เป็นเรื่องของพวกเขา

หากตีความว่าการแสดงความเห็นของผมเข้าข่ายครอบงำพรรค ต่อไป นักวิชาการ ประชาชน สื่อมวลชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล ก็ไม่สามารถวิจารณ์ เสนอแนะพรรคก้าวไกลได้เลยหรือ?

ในส่วนของบริษัทผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกล และเพื่อน สส. คณะผู้นำของพรรคก้าวไกล ขอโปรดเข้าใจด้วยว่า นี่คือความเห็นของกัลยาณมิตรคนหนึ่ง ซึ่งเอาใจช่วยสนับสนุน และฝากความหวังไว้กับพรรคก้าวไกลในการเปลี่ยนแปลงประเทศในช่วงหัวต่อหัวเดียวแห่งนี้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600 (BW) 1,250

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: อาทิตย์ 24 กันยายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15486

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 164.81 ADValue: (B/W) 206,012.50 (FC) 263,696

PRValue(x3): (B/W) 618,037.50 (FC) 791,088

คอลัมน์: เส้นใต้บรรทัด: 'ปิยบุตร แสงกนกกุล' คนที่เคยสำคัญ!

ผมเองทราบดีว่า เมื่อไรก็ตามที่แสดงความคิดเห็นถึงพรรคก้าวไกล ก็อาจมีโอกาสที่ผู้สนับสนุนพรรคจะไม่พอใจ ผมหรืออาจตอบโต้กันค่าผม คงมีส่วนน้อยที่อาจจะเข้าใจหรือเห็นด้วย

การวิจารณ์พรรคก้าวไกลโดยตรง ย่อมนำมาซึ่งความไม่พอใจที่มีต่อผม หรือทำให้ความนิยมที่มีต่อผมลดลงด้วยซ้ำ เอาเข้าจริง ผมอยู่เฉยๆ ทำตนเป็นผู้ทรงภูมินิ่งเฉย หรืออวยพรรคก้าวไกล ผมคงได้คะแนนนิยมและได้รับการชื่นชมแน่ๆ

การแสดงความเห็นของผมถึงพรรคก้าวไกล ไม่ได้ทำให้ผมได้ประโยชน์อะไรเลย มีแต่จะเพิ่มจำนวนคนที่ไม่เข้าใจและเกลียดผมมากขึ้นด้วยซ้ำ

จากเดิม ฝ่ายอนุรักษนิยมจารีตและฝ่ายความมั่นคง ก็ไม่ชอบผมและปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารต่อผมต่อเนื่องมามากกว่าทศวรรษ พอพรรคก้าวไกลแข่งขันกับพรรคเพื่อไทยอย่างเข้มข้นในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็ไม่พอใจผม (จากเดิมที่สนับสนุนผม ตั้งแต่สมัยผมเป็นนักวิชาการ) และผมก็ตกเป็นเป้าโจมตีของผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยบางคน มาวันนี้ พอผมวิจารณ์พรรคก้าวไกลตรงไปตรงมา ผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลก็เริ่มต่อต้านไม่พอใจผมอีก

ทั้งหมดนี้ มีแต่เสียกับเสีย ผมไม่ได้อะไรเลย แล้วผมทำไปทำไม?

จะไปวิจารณ์พรรคก้าวไกล ให้คนสนับสนุนพรรคก้าวไกลมาด่าผมอีกทำไม ในเมื่อก็มีอีกหลายกลุ่มไม่พอใจความเห็นของผมอยู่มากแล้ว?

คำตอบ ก็คือ ผมยังเชื่อมั่นว่าพรรคก้าวไกลเป็นความหวังของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

การปล่อยให้พรรคก้าวไกลทำอะไรก็ได้ โดยไม่มีคนกล้าท้วงติงอย่างตรงไปตรงมา ในเรื่องที้อาจสร้างความไม่สะดวกสบายใจให้กับผู้สนับสนุน ย่อมทำให้พรรคก้าวไกลเดินออกนอกแนวทางได้

พรรคการเมืองที่หลงเหลืออยู่ มีจำนวนไม่มากที่เรารู้สึกความหวังไว้ได้ เมื่อผมฝากความหวังไว้กับพรรคก้าวไกล

ผมย่อมคาดหวังและเรียกร้องเป็นพิเศษ

ตั้งแต่ผมเริ่มทำงานวิชาการต่อเนื่องมาสู่การเมือง ก็คิดอยู่เสมอว่า การแสดงความคิดเห็น บางครั้งอาจทำให้คนไม่ชอบ บางครั้งอาจทำให้คนไม่นิยม แต่ถ้าเราเสนอความเห็นนั้นอย่างสุจริตใจ ตามจิตสำนึกของเรา และคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เราก็จำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นนั้นออกไป

ผมเตรียมข้อเขียนเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลเอาไว้ ข้อเขียนนี้สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และน่าจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายที่ผมเขียนวิจารณ์ถึงพรรคก้าวไกล หลังจากนั้นจะเขียนงานวิชาการล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับพรรคก้าวไกล คงจะดีกว่า

ผมอยู่ในสภาวะ “กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง” มาหลายปีแล้ว คิดว่า ควรต้องตัดสินใจเด็ดขาดเสียที

เดิมที ผมตั้งใจจะไปหางานอย่างอื่นทำ ค่อยๆ ถอนตัวออกจากแวดวงการเมือง ดังที่เคยโพสต์ไว้เมื่อสิ้นปีที่แล้วว่า แต่บังเอิญมีการฉีกกับพรรคก้าวไกลและคณะนำชวนให้ผมกลับมาช่วยหาเสียงให้พรรคก้าวไกล ผมยินยอมกลับมา เพราะเล็งเห็นถึงเป้าหมายใหญ่ในการเลือกตั้ง ทำให้ผมต้องยกเลิกแผนการที่วางไว้ทั้งหมด

มาบัดนี้ การเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน พรรคก้าวไกลกำลังจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรค และคงดำเนินการตามแนวทางในแบบของเขา ทั้งการบริหารภายในพรรค และทั้งการดำเนินการทางการเมือง **ดังนั้นผมก็ควรจบภารกิจในทางการเมืองรอบนี้ได้แล้ว**

จากนี้ไป ผมขอกลับไปทำอะไรหลายๆ อย่าง ตามแผนการที่วางไว้ ตั้งแต่ต้นปี เช่น เขียนหนังสือที่ค้างไว้หลายปีนับตั้งแต่มาตั้งพรรคการเมือง จัดรายการในช่องทางของผม เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน ทดลองยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราและคำอธิบาย เพื่อจะเป็นแบบให้ใครนำไปใช้ก็ได้ บรรยายในสถาบันการศึกษา เรียนภาษาสเปน อ่านหนังสือ ดูหนัง ที่สำคัญ คือ ลดน้ำหนัก หัดขี่จักรยาน และเรียนว่ายน้ำ !!! เป็นต้น

สำหรับข้อเขียนชิ้นสุดท้ายถึงพรรคก้าวไกลที่จะทยอยเผยแพร่ใน 2-3 วันนี้ มีอยู่ 2 ตอน

ตอนแรก สิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องเผชิญในระยะเวลาอันใกล้

ตอนที่สอง ข้อคิดถึง สส.และคณะนำพรรคก้าวไกล

ขอให้คิดเสียว่า ความเห็นของผม ก็เหมือน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: (FC) 1,600 (BW) 1,250

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: อาทิตย์ 24 กันยายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15486

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 164.81 ADValue: (B/W) 206,012.50

(FC) 263,696

PRValue(x3): (B/W) 618,037.50

(FC) 791,088

คอลัมน์: เส้นใต้บรรทัด: 'ปิยบุตร แสงกนกกุล' คนที่เคยสำคัญ!



จงเป็นปีศาจที่กาลเวลาได้สร้างขึ้น
มาหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกเก่า
ความคิดเก่า ทำให้เกิดความละเมอหวาดกลัว

เบียดอ้อมล้ม ที่มากล้ม

เอสเปรสโซ่ 2 ช็อตหลังตื่นนอน รสอาจขมเข้มบ้าง แต่มันอาจช่วยให้ตื่นได้

แต่ถ้าอ่านแล้ว ทำให้หงุดหงิดโมโห ก็ขอให้ข้ามผ่านไปครับ

ผมยืนยันว่า ผมยังมีความหวังว่าประเทศไทยของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ และพรรคก้าวไกลจะเป็น “ยานพาหนะ” สำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ แต่ที่ว่า... การมีความหวัง ก็คนละเรื่องกันกับการหมดเวลาหมดรอบของเรา

วันนี้ ตอนที่ หมดเวลาของผมแล้ว ถึงคราวของคนอื่นๆ แล้ว แลไปข้างหน้า จนกว่าเราจะพบกันอีก

2) นำสงสารเขานะครับ “คนที่เคยมีความสำคัญ” ถึงขั้นเป็นเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็น “ยานแม่” ของพรรคก้าวไกล กลับกลายเป็น “คนนอก” เป็น “คนที่น่ารำคาญ”

ปิยบุตร ยังเล่นบทที่โลกโซเซียลๆ เรียกขานคนทำนองนี้ว่า “หลวงประดิษฐไพเราะ” ซึ่งมีอยู่กับทั้ง ทั้งในพรรคอนาคตใหม่ และสืบเนื่องมาถึงพรรคก้าวไกล คงรัก “ศรีบูรพา” มาก หรือจินตนาการว่า ตัวเองเป็นนักสู้เชิงอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่เหมือน “ศรีบูรพา” จึงเอาชื่อหนังสือ แลไปข้างหน้า กับ จนกว่าเราจะพบกันอีก มาเป็นข้อความพินนาเล่ ทั้งๆ ที่ควรจบด้วยเพลง “ต้องกระจอก” ของปั้น-ไพบุลย์เกียรติ เทียวแก้ว “...ต้องกระจอกดูเงา เงาของตัวเอง...” หรือ “ส่วนเกิน” ของ ดาวใจ ไพจิตร “...มองดาวเดือนที่ลอยลั่นเคลื่อนนภา ลมโบกพลั่วไปรยมา ใจผวาลอยเลื่อนระทมระทวยระทีก็ฤทัยไร้เพื่อน ใจนี้ก็อยากเป็นเดือน

มีดาวล้อมเคลื่อนรอบกาย มองดูตัวเรา แสนจะว่างเปล่า เดียวดาย นำอายุขยเงิน...” มากกว่า

3) ความสัมพันธ์และความสำคัญของปิยบุตรในพรรคก้าวไกล คงจะ “ก้าวไกล” จากกันมาเป็นระยะตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งแล้ว ที่มีข่าวลือว่า แนวทางของเดอะต่อม “ชัยวัช ฑูลาธน” กับ ทิม-พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไปคนละแนวกับปิยบุตร ถึงขั้น “พิธา-ปิยบุตร” เกย “ฟาดปาก” กัน ผ่านโซเชียลมีเดียมาแล้ว และต้องไปทำพิธีกรรมกลบเคลื่อนด้วยการกินข้าว-ร้องเพลง

ฟางเส้นสุดท้ายที่เป็นเหตุ “สะบัดใจ” ระหว่างพรรคก้าวไกลกับปิยบุตร น่าจะเป็นกรณีที่ปิยบุตรอาสาवादฟาดพรรคก้าวไกลว่า “ผมทราบข่าวกรณีคุณช่อ-พรรณีการ์ วาณิช ตั้งแต่บ่ายสามแล้ว แต่จงใจยังไม่แสดงความเห็นใดๆ เพราะอยากรอดูว่า พรรคก้าวไกล จะมีการสื่อสารแบบเป็นทางการออกมาบ้างหรือไม่ แต่จนถึงตอนนี้ ไม่มีเลย พบเห็นแค่มีสส.บางคนแสดงความไม่เห็นด้วยอยู่บ้าง แต่ไม่มีการแถลง หรือวิจารณ์ใดๆ ออกจากพรรคก้าวไกลแม้แต่เน้อย

อย่าใช้เหตุผลนะครับว่า “คุณช่อ” ไม่ใช่สมาชิกพรรคก้าวไกล นั่นคนละเรื่องเลย พรรคการเมืองสามารถแสดงความเห็นได้อยู่แล้ว ยังไม่นับว่าคุณช่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พรรคก้าวไกลด้วย ในขณะที่ผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกล และผู้สนับสนุนพรรคอื่น ยังแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างกว้างขวาง แต่พรรคก้าวไกลกลับ “เงียบกริบ”

เงียบจนผมรู้สึก “ไร้น้ำใจ” กับพรรณีการ์ วาณิช จนเกินไป!!

ด้อมส้ม ซึ่งถูก “ปลุก” มาให้ “อารมณ์ร้าย”

แนวหน้า

Naew Na

Circulation: 900,000

Ad Rate: (FC) 1,600 (BW) 1,250

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: อาทิตย์ 24 กันยายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15486

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 164.81

ADValue: (B/W) 206,012.50

(FC) 263,696

PRValue(x3): (B/W) 618,037.50

(FC) 791,088

คอลัมน์: เส้นใต้บรรทัด: 'ปิยบุตร แสงกนกกุล' คนที่เคยสำคัญ!

รักแรง-โกรธแรง จึงหันมาล่อมปิยบุตรกันแบบ “เต็มตีน”

4) ด้อมส้ม อยู่ในช่วง “รักและหวัง” ขวัญใจคนล่าสุด คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่เพิ่งขูดเก้านายกฯ ถูกศาลสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ สส. และต้องลุ้นคดีอีกหลายคดี แคมป์ลาออกจากหัวหน้าพรรคและประกาศภารกิจ “ก้าวต่อไป ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน”

“ซ้อ” พรรณิการ์ วานิช ก็ดี, ปิยบุตร แสงกนกกุล ก็ดี จึงไม่ใช่ “คนในใจ” ไม่ใช่คนที่พะว้าพะวงหวังโย และโผล่มาในเวลา “ไม่ใช่”

สิ่งที่น่าจับตากว่า คือ ใครคือหัวหน้าพรรค ก้าวไกลคนใหม่ คนคนนั้นจะเป็นสัญญาณการต่อสู้และแนวทางการต่อสู้ ซึ่งแน่นอนว่า จะยังคงไว้ซึ่งบทบาทแบบ “หลวงประดิษฐไพเราะ” และจะละทิ้งบทบาทแบบ “หลวงประดิษฐวิฤตการณ” แบบที่ชายชื่อ “ปิยบุตร” และหญิงชื่อ “ซ้อ” เคยเล่นมา

ซึ่งด้อมส้มเขารู้สึกว่า “สร้างแต่เรื่อง”!!

หมดเวลาของ 'ปิยบุตร'



ป ระเทศไทยกำลังจะไม่เหมือนเดิม? ยกคำถามนี้ขึ้นมาเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่า พรรคก้าวไกลสามารถเปลี่ยนประเทศได้ตามที่ชายฝันกับต่อมสัมผัสได้หรือ หลังจากพบว่าม็อบยิบรีในระดับแกนนำ ซึ่งเป็นแกนนำระดับสูง ระดับจิตวิญญาณของพรรคกรณี ช่อ พรรณิการ์ วานิช สร้างแรงสั่นสะเทือนระดับ ๑๐ ริกเตอร์ในหมู่แกนนำพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้า และเป็นอีกครั้งที่ ปิยบุตร แสงกนกกุล ปะทะตรงๆ กับแกนนำพรรคก้าวไกล จนเห็นม็อบยิบรีแตกที่ยาก

จะกลับไปมีความเป็นเอกภาพในระดับแกนนำดังที่เคยเป็นในยุคพรรคอนาคตใหม่

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขานุการคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ประกาศอำลาขอไม่มีส่วนร่วมกับพรรคก้าวไกลอีกต่อไป

“...เมื่อไรก็ตามที่ผมออกมาวิจารณ์หรือเสนอแนะพรรคก้าวไกลหรือ สส.พรรคก้าวไกล มักจะมีความเห็นตอบโต้ผมทำนองว่า...

ทำไมไม่พูดกันภายใน ทำไมไม่ส่งไลน์กลุ่มหาหันมาพูดข้างนอกแบบนี้ พรรคโดนโจมตีหมด



ทำไมไม่รู้จักกระมัตระวัง เดียวจะโดนเล่นงานข้อหา
ครอบงำพรรค
นี่ไง ผู้บัญชาการพรรคตัวจริงมาแล้ว
ตกลงปิยบุตรมันหวังดีกับพรรคหรือเปล่า? มันทะเลาะ
อะไรกันอีกนะ?

ผมเองเป็น 'คนนอก' ของพรรคก้าวไกล ทั้ง
ตามความเป็นจริงและตามข้อห้ามทาง
กฎหมาย

บางครั้ง พรรคก้าว
ไกลตั้งไปเป็นผู้ช่วยหาเสียง
บ้าง เชิญไปเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษบ้าง หรือ
มีโอกาสดำเนินข่าวพูดคุย
กับ สส.อยู่บ้าง แต่ผมเอง
ก็ไม่มีอำนาจไปบังคับสั่ง
การพรรค และหากพรรค
ไม่เชิญไปบรรยายเป็น
ครั้งคราว ก็ไม่มีโอกาสได้
สื่อสารใดๆ กับ สส.หรือ
สมาชิกพรรค

วิธีการเดียวที่
ผมมีอยู่และพอจะเป็น
ประโยชน์ต่อพรรคที่
ผมเอาใจช่วย ก็คือ
สื่อสารตรงไปตรงมาใน
ที่สาธารณะ เพราะอย่าง

น้อยก็รับประกันได้ว่า ความเห็นของผมทั้งหมดจะไปถึงสมาชิก
พรรคทุกคนที่ได้เข้ามาอ่าน ไปถึง สส.ที่ได้เข้ามาอ่าน และไปถึง
ประชาชนที่เลือกหรือสนับสนุนพรรคก้าวไกลทุกคน หากผมนำ
ความเห็นไปบอกกับแกนนำบางคนหรือ สส.บางคน เราก็ไม่อาจ
ทราบได้ว่าความเห็นเหล่านั้นจะถูกส่งต่อให้พรรค หรือ สส. หรือ
สมาชิกพรรค หรือไม่

การแสดงความคิดเห็นของผมถึงพรรคก้าวไกล ไม่เข้าข่าย
ครอบงำพรรค กกด.เคยยกคำร้องมาแล้วในหลายกรณี และผม
เองก็ไปสั่งพรรคไม่ได้ เขาจะทำไมทำก็เป็นเรื่องของพวกเขา หาก
ตีความว่าการแสดงความคิดเห็นของผมเข้าข่ายครอบงำพรรค ต่อไป
นักวิชาการ ประชาชน สื่อมวลชน ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าว
ไกล ก็ไม่สามารถวิจารณ์ เสนอแนะพรรคก้าว
ไกลได้เลยหรือ?

ในส่วนของบรรดาผู้สนับสนุน
พรรคก้าวไกล และเพื่อน สส. คณะ
ผู้นำของพรรคก้าวไกล ขอโปรด
เข้าใจด้วยว่า นี่คือการเห็นของ
กัลยาณมิตรคนหนึ่ง ซึ่งเอาใจช่วย
สนับสนุน และฝากความหวังไว้กับ
พรรคก้าวไกลในการเปลี่ยนแปลง

ประเทศในช่วงหัวต่อหัวเลี้ยวเช่นนี้
ผมเองทราบดีว่า เมื่อไรก็ตามที่
แสดงความคิดเห็นถึงพรรคก้าวไกล ก็อาจ
มีโอกาสนับสนับสนุนพรรคจะไม่พอใจผม
หรืออาจตอบโต้กันตามผม คงมีส่วนน้อยที่
อาจจะเข้าใจหรือเห็นด้วย

การวิจารณ์พรรคก้าวไกล

โดยตรง ย่อมนำมาซึ่งความ

ไม่พอใจที่มีต่อผม หรือ

ทำให้ความนิยม

ที่มีต่อผมลดลงด้วยซ้ำ เอาเข้าจริง ผมอยู่เฉยๆ ทำตนเป็น
ผู้ทรงภูมิ นิ่งเฉย หรืออวยพรรคก้าวไกล ผมคงได้คะแนน
นิยมและได้รับการชื่นชมแน่ๆ

การแสดงความคิดเห็นของผมถึงพรรคก้าวไกล ไม่ได้ทำให้ผม
ได้ประโยชน์อะไรเลย มีแต่จะเพิ่มจำนวนคนที่ไม่เข้าใจและเกลียด
ผมมากขึ้นด้วยซ้ำ จากเดิม ผักฟ่ายอนุรักษนิยมจารีตและฝ่ายความ
มั่นคง ก็ไม่ชอบผม และปฏิบัติกรทางข้อมูลข่าวสารต่อผมต่อเนื่อง
มามากกว่าทศวรรษ พอพรรคก้าวไกลแข่งขันกับพรรคเพื่อไทย
อย่างเข้มข้นในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็
ไม่พอใจผม (จากเดิมที่สนับสนุนผม ตั้งแต่สมัยผมเป็นนักวิชาการ)
และผมก็ตกเป็นเป้าโจมตีของผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยบางคน มา

วันนี้ พอผมวิจารณ์พรรคก้าวไกลตรงไปตรงมา
ผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลก็เริ่มต่อต้านไม่
พอใจผมอีก

ทั้งหมดนี้ มีแต่เสียกับเสีย ผมไม่
ได้อะไรเลย

แล้วผมทำไปทำไม?

จะไปวิจารณ์พรรคก้าวไกล ให้

คนสนับสนุนพรรคก้าวไกลมาตำหนิ

อีกทำไม ในเมื่อก็มีอีกหลายกลุ่มไม่

พอใจความเห็นของผมอยู่มากแล้ว?

คำตอบ ก็คือ ผมยังเชื่อมั่นว่า

พรรคก้าวไกลเป็นความหวังของการ

เปลี่ยนแปลงสังคมไทย

การปล่อยให้พรรคก้าวไกลทำ

อย่างไรก็ได้ โดยไม่มีคนกล้าท้วงติงอย่าง

ตรงไปตรงมาในเรื่องที่อาจสร้างความ

ไม่สะดวกสบายใจให้กับผู้สนับสนุน

ย่อมทำให้พรรคก้าวไกลเดินออก

นอกแนวทางได้

พรรคการเมืองที่หลงเหลืออยู่ มีจำนวนไม่มากที่เราฝาก
ความหวังไว้ได้ เมื่อผมฝากความหวังไว้กับพรรคก้าวไกล ผมย่อม
คาดหวังและเรียกร้องเป็นพิเศษ

ตั้งแต่ผมเริ่มทำงานวิชาการต่อเนื่องมาสู่การเมือง ก็คิดอยู่
เสมอว่า การแสดงความคิดเห็น บางครั้งอาจทำให้คนไม่ชอบ บาง
ครั้งอาจทำให้คนไม่นิยม แต่ถ้าเราเสนอความเห็นนั้นอย่างสุจริตใจ

ตามจิตสำนึกของเรา และคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เราก็จำเป็นต้องแสดงความเห็นนั้นออกไป

ผมเตรียมข้อเขียนเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลเอาไว้ ข้อเขียนนี้สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และน่าจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายที่ผมเขียนวิจารณ์ถึงพรรคก้าวไกล หลังจากนี้จะเขียนงานวิชาการล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับพรรคก้าวไกล คงจะดีกว่า

ผมอยู่ในสภาวะ "กลับไม่ได้ ไปไม่ถึง" มาหลายปีแล้ว คิดว่าควรต้องตัดลึนใจเด็ดขาดเสียที

เดิมที ผมตั้งใจจะไปทำงานอย่างอื่นทำ ค่อยๆ ถอนตัวออกจากแวดวงการเมือง ดังที่เคยโพสต์ไว้เมื่อสิ้นปีที่แล้วต่อต้นปีนี้ แต่บังเอิญมีการเนื้กับพรรคก้าวไกลและคณะนำชวนให้ผมกลับมาช่วยหาเสียงให้พรรคก้าวไกล ผมยินยอมกลับมา เพราะเล็งเห็นถึงเป้าหมายใหญ่ในการเลือกตั้ง ทำให้ผมต้องยกเลิกแผนการที่วางไว้ทั้งหมด

มาบัดนี้ การเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน พรรคก้าวไกลกำลังจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรค และคงดำเนินการตามแนวทางในแบบของเขา ทั้งการบริหารภายในพรรค และทั้งการดำเนินการทางการเมือง ดังนั้น ผมก็ควรจบภารกิจในทางการเมืองรอบนี้ได้แล้ว

จากนี้ไป ผมขอกลับไปทำอะไรหลายๆ อย่างตามแผนการที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปี เช่น

เขียนหนังสือที่ค้างไว้หลายปีนับตั้งแต่มาตั้งพรรคการเมือง จัดรายการในช่องทางของผมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องรัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน

ทดลองยกร่างรัฐธรรมนูญมาตราและคำอธิบาย เพื่อจะเป็นแบบให้ใครนำไปใช้ก็ได้

บรรยายในสถาบันการศึกษา

เรียนภาษาสเปน

อ่านหนังสือ ดูหนัง ที่สำคัญ คือ อดน้ำหนัก หัดขี่จักรยาน และเรียนว่ายน้ำ!!!

เป็นต้น

สำหรับข้อเขียนชิ้นสุดท้ายถึงพรรคก้าวไกลที่จะทยอยเผยแพร่ใน 2-3 วันนี้ มีอยู่ 2 ตอน

ตอนแรก สิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องเผชิญในระยะเวลายันใกล้

ตอนที่สอง ข้อคิดถึง สส.และคณะนำพรรคก้าวไกล ขอให้คิดเสียว่า ความเห็นของผมก็เหมือนเอลเปรดโซ่ 2 ซีกหลังตื่นนอน รลอาจขมเข้มบ้าง แต่มันอาจช่วยให้ตื่นได้

แต่ถ้าอ่านแล้ว ทำให้หงุดหงิดโมโห ก็ขอให้ข้ามผ่านไปครับ

...

ผมยืนยันว่า ผมยังมีความหวังว่า

ประเทศไทยของเราจะเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่ดีขึ้นได้ และพรรค

ก้าวไกลจะเป็น 'ยานพาหนะ'

สำคัญในการเปลี่ยนแปลง

ครั้งนี้

แต่ทว่า... การมี

ความหวัง ก็คนละเรื่อง

กันกับการหมดเวลาหมด

รอบของเรา

วันนี้ ตอนที่

หมดเวลาของผมแล้ว

ถึงคราวของ

คนอื่นฯ แล้ว

แล้วไปข้างหน้า

จนกว่าเราจะ

พบกันอีก..."

เป็นอันว่า

หากนายปิยบุตร

ปฏิบัติตามนี้จริง ทิศทางของพรรคก้าวไกลจะไปอยู่ภายใต้การนำของแกนนำพรรคก้าวไกลจริงหรือไม่

เก้าอี้หัวหน้าพรรคก้าวไกลคนล่าสุดน่าจะตกเป็นของ นายชัยธวัช ตุลาธน อดีต บ.ก.หนังสือต้องห้าม "ฟ้าเดียวกัน" เป็นคนสนิทของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

และจากกรณี "ช่อ พรรณิการ์" ยังไม่พบว่านายธนาธรมีความเคลื่อนไหวใดๆ ออกมา

หรือนี่คือจุดสิ้นสุดทางเลื่อน ๓ โปสิชันโรกส์การเมืองชัยจัดยุค 5G ของประเทศไทย.

ข่าวสด

Khao Sod

Circulation: 950,000

Ad Rate: (FC) 1,550 (BW) 1,100

Section: First Section/การเมือง

วันที่: อาทิตย์ 24 กันยายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11988

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 57.96

ADValue: (B/W) 63,756

(FC) 89,838

PRValue(x3): (B/W) 191,268

(FC) 269,514

คอลัมน์: ใบตองแห้ง: จริยธรรม?

ใบตองแห้ง

จริยธรรมนักการเมืองควรให้ใครตัดสิน ศาล องค์กรอิสระ หรือสาธารณชน

นี่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันกว้างขวาง หลังศาลห้าม “ช่อ พรรณิการ์” สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต

จริยธรรมคืออะไร สังคมไทยใครพูดถึงคุณธรรมจริยธรรม เป็นชาวซึ่งน้ำตาไหล แต่ถามจริงคุณเอาอะไรมาวัด จริยธรรม ไม่ได้จำกัดแค่ข้อกฎหมายหรือศีลห้า มันกว้างขวางกว่า มันรวมถึงความเสื่อมเสียความไม่เหมาะสม ที่จะทำหน้าที่หรือดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่พนักงานขายไปจนนักการเมือง

จริยธรรมจึงไม่สามารถจำกัดและตัดสินด้วยกฎหมาย โดยผู้ใช้กฎหมาย ไม่เหมือนการทำผิดอาญา ซึ่งมีบทบัญญัติเคร่งครัด ตัดสินจากการพิสูจน์พยานหลักฐาน ไม่ได้ใช้ความเห็นหรือทัศนคติ

ขณะที่ความเหมาะสม ไม่เหมาะสมเป็นเรื่องทัศนคติของสังคม ของสาธารณชน ซึ่งเห็นต่างได้หลากหลาย

จริยธรรมนักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้ง อยู่บนความนิยมของประชาชน ถ้าไม่ใช่เรื่องความคิดตามกฎหมาย จึงไม่สามารถตัดสินโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ต้องตัดสินโดย

จริยธรรม?

กระบวนการทางสังคม เช่น ถ้าสาธารณชนเห็นว่าพฤติกรรม น่าเกลียด ไม่เหมาะสม แล้วยังดันทุรัง ก็จะ โคนบอยคอต ทัวรล่ง พรรคต้นสังกัดกลัวเสื่อมต้องจัดการ

การเมืองประชาธิปไตยทั่วโลกก็เป็นเช่นนี้ สังคมเข้มแข็งสร้าง มารยาทประเพณี รัฐมนตรี ๕๕. เมื่อมเสียต้องลาออกหรือพรรค บิบบอก

แต่สังคมไทยไม่อดทน ไม่ส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยให้ เข้มแข็ง มองเห็นนักการเมืองญี่ปุ่นยุโรปถูกกดดันให้ลาออก ก็บอกว่านักการเมืองไทยหน้าด้าน ต้องใช้อำนาจจัดการมัน

รัฐธรรมนูญ 2540 ก็ไปยื่นวิธี Impeachment ประธานาธิบดี อเมริกาใช้ ให้วุฒิสภาลงมติ 3 ใน 5 ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งได้ ซึ่งที่แรกพอฟังได้เพราะวุฒิสภามาจากเลือกตั้ง แต่เหนือชาติใดใน โลกคือ ห้านดำรงตำแหน่ง 5 ปี

กลไกนี้อยู่ต่อมาในรัฐธรรมนูญ 2550 วุฒิสภาเปลี่ยนเป็น สรรหาทั้งหนึ่ง แต่ก็ไม่เคยถอดถอนใครได้ เพิ่งทำสำเร็จครั้งแรก หลังรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ 2557 แต่อ้างว่ากฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญยังอยู่ ให้ สนช.รัฐประหารตั้งทำหน้าที่แทน สว. แล้ว ก็ยกมือถอดถอนยิ่งถกยถกกันพริบ สำเร็จเป็นรายแรก

โดนรัฐประหารแล้วยังโดนถอดถอน ไม่เคยมีที่ไหนในโลก มีแต่ประเทศที่ใช้กฎหมายแบบศรีธนญชัย

ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 2560 คงขี้ใจ ถอดถอนใครไม่ได้สักคน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: (FC) 1,550 (BW) 1,100

Section: First Section/การเมือง

วันที่: อาทิตย์ 24 กันยายน 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11988

หน้า: 7(ล่าง)

Col.Inch: 57.96

ADValue: (B/W) 63,756

(FC) 89,838

PRValue(x3): (B/W) 191,268

(FC) 269,514

คอลัมน์: ใบตองแห้ง: จริยธรรม?

ก็เลยกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเขียนมาตรฐานทางจริยธรรม โดยเอาฉบับที่ใช้กับนักการเมืองด้วย

ซึ่งตกลงตั้งแต่เริ่ม เพราะจริยธรรมของศาล องค์กรอิสระ กับนักการเมืองไม่เหมือนกัน เช่น นักการเมืองต้องพบปะคนกว้างขวาง

เจรจากลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ แต่ศาลต้องระวังตนในการคบค้าสมาคมที่สำคัญคือ มาตรฐานทางจริยธรรม เป็นการยึดเรื่องกว้างกว่ากฎหมายมาอยู่ในกฎหมายเป็นข้อๆ จากนั้นก็ให้ ป.ป.ช. เป็นผู้ไต่สวน ทำสำนวน เสมือนมีกระบวนการทางกฎหมาย ทั้งที่เป็นเรื่องความเห็น แล้วส่งให้ศาลฎีกาตัดสิน

ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องซึ่งควรใช้ศาลตัดสิน ศาลควรตัดสินเฉพาะเรื่องผิดหรือไม่ผิดกฎหมาย ผู้พิพากษาตุลาการฝึกฝนเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยพยานหลักฐาน แล้วใช้เหตุผลทางกฎหมายอธิบายให้สังคมยอมรับคำตัดสิน

แต่เรื่องความประพฤติ ความเหมาะสมไม่เหมาะสม เป็นความเห็นซึ่งสังคมเห็นต่างได้หลากหลาย ศาลไม่สามารถทำให้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยเสมอไป

ยิ่งไปกว่านั้น คำว่า “จริยธรรม” ยังเป็นอันตราย เพราะทำให้ฟังเหมือนผู้พิพากษาศาลต้องมีศีลธรรมจรรยาสูงส่งกว่านักการเมืองหรือประชาชนทั่วไป ทั้งที่ไม่จำเป็น ผู้พิพากษาสามารถทำตนแบบคนธรรมดา แค่มีข้อพึงระวังบางอย่าง และต้องเที่ยงตรงทางกฎหมาย

ว่าโดยหลักการ บทบัญญัติส่วนนี้จึงควรละทิ้งไป ถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรมควรเสนอเองด้วยซ้ำไปว่า เอาเอาศาลเข้าไปตัดสินเรื่องกว้างกว่ากฎหมายอีกเลย

สังคมไทยก็ควรตระหนักเช่นกัน อย่าดีใจเมื่อนักการเมืองที่ตัวเองไม่ชอบถูกตัดสิทธิ อย่างปรีณา คนไม่ชอบที่เสปช่าวจา ระราน ฯลฯ แต่ก็ไม่ควรถูกตัดสิทธิตลอดชีวิตฐานเสื่อมเสีย ทั้งที่คดีอาญาฟาร์มไก่อรูกป่ายังไม่ถึงที่สุด

หรืออิสระ เจนจาคะ บางคนร้องยี้แล้วดีใจ ทั้งที่โดนคดียี่สิบกว่าปีไปแล้ว ซึ่งสำเนาคำพิพากษาที่กันไม่เจอ หรือ สส. กปปส. ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกไม่ได้ประกัน แก่นั่นก็ตกเก้าอี้ สส.

แนวคิด “การเมืองคนดี” ใช้อำนาจศาลองค์กรอิสระจัดการนักการเมืองแล้ว มีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 ให้อำนาจตัดสินกระบวนการยุติธรรมแก่ กกต. ป.ป.ช. หลังรัฐประหาร 2549, 2557 รัฐธรรมนูญ 2550, 2560 ก็กลายเป็นเครื่องมืออันหันนำอนุรักษนิยม เพิ่มอำนาจยุบพรรคตัดสิทธิล้มเลิกเลือกตั้ง

ถ้าจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ก็ต้องยุบลดเลิก โละอำนาจองค์กรอิสระ ตระหนักว่าไม่มีอีกแล้วองค์กรเทวดา เป่าปูนเงินลอยลงมาแบบที่คิดกันตอนร่างรัฐธรรมนูญ 2540 ใครมีอำนาจก็ใช้เป็นเครื่องมือทั้งสิ้น ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งกลายเป็นระบบราชการไร้ประสิทธิภาพ เช่น กกต.จัดเลือกตั้ง 2 ครั้งจับข้อเสียไม่ได้เลย จับใบส้มก็ถูกฟ้องกลับแพ้กี้

ที่สำคัญ การเมืองคนดีมีนกำลึงกลับตาลปัตร อุคมการณ์อนุรักษย์เสื่อมลงทุกองคาพพ ที่ค่านักการเมืองเลวก็กลับมาสมคบกัน ชัดขวางประชาธิปไตยประชาชน

จริยธรรมอนุรักษนิยมจึงล้มละลาย ไม่เป็นที่ยอมรับอีกต่อไป



สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1 ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ

1.ประธานสภาฯ 2.ผู้นำฝ่าย จึงเป็นเหตุผลที่ “นายพิธา” ฝ่ายค้านให้ทันที
รัฐบาล 3.ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ จำเป็นต้องลาออกจาก หน.พรรค ส่วนวุฒิสภาจะมีก็ได้ หรือ ก้าวไกลเพื่อเปิดทางให้ “หัวหน้า ไม่มีก็ยิ่งดี พรรคคนใหม่” ได้ทำหน้าที่ “ผู้นำ

ปัญหาใหญ่คือ “นายพิธา ล้ม ฝ่ายค้านในสภาฯ” แทนตัวเอง เจริญรัตน์” หน.พรรคก้าวไกล โดน ล่าสุดที่ประชุมใหญ่พรรคก้าวไกลได้โหวตเห็นชอบให้ “นาย สส.ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม ชัยวัชว์ ตุลาธน” ขยับจากเลขา

เนื่องจากถูก กกต.ยื่นคำร้องว่า อธิการพรรค ขึ้นมาเป็น หน.พรรค นายพิธาเข้าข่ายขาดคุณสมบัติ สส. ก้าวไกลคนใหม่เพื่อดำรงตำแหน่ง จากกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวี ผู้นำฝ่ายค้านให้ครบไตรภาคี

บัดนี้จำเนียรกาลผ่านไปแล้ว เป็นการแก้ไขปัญหาคณะหน้า
กว่า 2 เดือน ศาลรัฐธรรมนูญยัง ระหว่างที่นายพิธายังต้องหยุด “อดีตนายกฯสมักร สุนทรเวช” ไม่ประชุมลงมติชี้ชะดานายพิธา ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลรัฐ ต้องหลุดเก้าอี้ นายกฯ เพราะเป็น ให้เห็นคำเห็นแดง ธรรมนูญ

“นายพิธา” จึงกลายเป็น “บุรุษ โดย นายพิธา ขยับขึ้นเป็น
ต้องห้ามทางการเมือง” “ประธานคณะที่ปรึกษาพรรค ไม่แบน นายพิธาต้องได้กลับมา เป็น สส.แต่ถูกห้ามเข้าประชุม ก้าวไกล” เป็นหัวจักรขับเคลื่อน เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯอย่าง
สภาฯ การเมืองนอกสภาฯ แน่นนอน!!

เป็นหัวหน้าพรรคใหญ่ที่สุด ส่วนการเมืองในสภาฯ เป็น การเมืองต้องเดินไปข้างหน้า
ในซีกฝ่ายค้านแต่ถูกห้ามดำรง หน้าที่ของ “นายชัยวัชว์” หน.พรรค อย่าเข้าเกียร์ถอยหลังเขียวนะ โยม.

คนใหม่ รับหน้าเสื่อไปพลางๆ

นายชัยวัชว์ประกาศว่าจะ เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลเพียง ชั่วคราว

เมื่อ “นายพิธา” หลุดรอดกรง เلبีศาลรัฐธรรมนูญ ก็พร้อมคืน

ตำแหน่งหัวหน้าพรรคและผู้นำ ฝ่ายค้านให้ทันที

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่า อีก ไม่นาน นายพิธา จะถูกศาลรัฐ ธรรมนูญปล่อยกลับเข้าสภาฯ

เพราะไอทีวีหมดสภาพสื่อ มานานนมเน

ขอกล่าวหาถือหุ้นสื่อไอทีวี จึงขาดน้ำหนัก ขาดเหตุผลและ ขาดข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง!!

ข้อสำคัญหาก นายพิธา ต้อง หลุดจาก สส.เพราะถือหุ้นไอทีวี จะเป็นเรื่องซุบเปอร์โจ๊กยิ่งกว่าคดี

“อดีตนายกฯสมักร สุนทรเวช” ต้องหลุดเก้าอี้ นายกฯ เพราะเป็น พิธีกรรายการทำกับข้าวในทีวี

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า ถ้าโลก ไม่แบน นายพิธาต้องได้กลับมา

เป็นผู้ นำฝ่ายค้านในสภาฯอย่าง แน่นนอน!!

การเมืองต้องเดินไปข้างหน้า